

Các cơ sở tôn giáo chủ động phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cơ sở tôn giáo trong tỉnh đều triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.



Chùa Đại Bi, xã Tân Hòa (Vũ Thư) tạm dừng đón khách để phòng, chống dịch Covid-19.

động tổ chức thánh lễ nhưng phải hạn chế số lượng người tham gia và tuân thủ các quy định như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, hạn chế đi lại. Yêu cầu giáo dân quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, nếu thấy có triệu chứng bất ổn hãy tự giác trình báo với cơ quan chức năng để được hướng dẫn kịp thời và chữa trị hiệu quả.

Cùng với các nhà thờ, các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh cũng chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thượng tọa Thích Thanh Vương, trụ trì chùa Quan Âm (thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương) cho biết: Hiện nay nhà chùa đã dừng đón khách thập phương và tin đồ Phật tử về chùa lễ Phật. Nhà chùa tự lên khóa lễ, tụng kinh và cầu mong cho đại dịch mau chóng qua đi. Hạn chế tối đa người tới chùa trong thời gian này và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Theo đại đức Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Đại Bi (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư): Để bảo vệ sức khỏe của tăng ni, Phật tử và của cộng đồng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Giáo hội chú trọng tuyên truyền đến các chùa, tăng ni, Phật tử và nhân dân về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch Covid-19, đề nghị các tăng ni, Phật tử phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh. Nhìn chung, các tăng ni, Phật tử và nhân dân đều thực hiện rất nghiêm túc, khi dịch bắt đầu diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh mọi người đã hạn chế đến chùa lễ Phật; những người có việc đến chùa đều chủ động đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và chú ý giữ khoảng cách an toàn.

Hiện nay, hầu hết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đều chấp hành nghiêm chỉ đạo của các cấp, các ngành và có nhiều hoạt động thiết thực để hạn chế lây lan dịch bệnh, góp phần củng cố chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Trước đây, vào dịp cuối tuần, nhà thờ Giáo xứ Sa Cát (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) thường có rất nhiều giáo dân về tham dự thánh lễ. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhà thờ đã tạm dừng tất cả các thánh lễ và không có giáo dân đến lễ tại nhà thờ. Linh mục Ngô Văn Toàn, Giáo xứ Sa Cát cho biết: Để phòng, chống dịch, chúng tôi đã thông báo tới giáo dân tạm hoãn việc đi đọc kinh chung tại nhà thờ, các gia đình không tham dự các thánh lễ, đồng thời hướng dẫn giáo dân có thể bù lại bằng cách đi điện lương tâm với Chúa, các

cách đọc kinh và cầu nguyện riêng của mỗi gia đình, khuyến khích giáo dân cầu nguyện riêng và tham dự thánh lễ online. Ông Nguyễn Văn Tân, Giáo xứ Sa Cát cho biết: Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi đều ý thức rất rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh, ngay trên địa bàn Giáo xứ cũng có một số trường hợp phải đi cách ly. Vì vậy, gia đình chúng tôi không đến nhà thờ mà cầu nguyện tại gia đình, tránh tập trung đông người để giảm thiểu nguy cơ dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

Theo linh mục Chu Văn Yên, Chánh Văn phòng Tòa Giám

mục Thái Bình: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tòa Giám mục đã hoãn tất cả các chương trình, lễ lớn trong Giáo phận. Tạm ngừng đón khách đến tham quan khu vực nhà thờ và khu vực nhà chung tin đại chúng, chúng tôi đều ý thức rất rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh, ngay trên địa bàn Giáo xứ cũng có một số trường hợp phải đi cách ly. Vì vậy, gia đình chúng tôi không đến nhà thờ mà cầu nguyện tại gia đình, tránh tập trung đông người để giảm thiểu nguy cơ dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

Bảo đảm an toàn cơ sở y tế trong quá trình xét nghiệm SARS-CoV-2

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người đã đến các cơ sở y tế để thực hiện xét nghiệm tự nguyện SARS-CoV-2. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, các cơ sở thực hiện xét nghiệm đã đưa ra nhiều biện pháp trong quá trình tiếp đón người dân và lấy mẫu xét nghiệm.



Nhiều cơ sở y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tự nguyện SARS-CoV-2 cho người dân có nhu cầu.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình là một trong những cơ sở y tế tổ chức tiếp nhận xét nghiệm tự nguyện SARS-CoV-2. Bác sĩ Nhâm Sỹ Đức, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện cho biết: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, Bệnh viện đã thực hiện phân luồng ngay từ cổng. Trong khu vực xét nghiệm cũng phân chia theo 2 khu vực (khu vực nguy cơ cao và khu vực nguy cơ thấp). Cụ thể, khu vực nguy cơ cao là những người đến làm xét nghiệm tự nguyện có biểu hiện lâm sàng, có yếu tố dịch tễ...; khu vực nguy cơ thấp gồm bệnh nhân điều trị nội trú, người đến khám bệnh. Trong khu vực lấy mẫu sẽ lấy mẫu tới đa 5 người/dợt. Sau khi lấy mẫu xong mỗi tiếp tục cho những người ở đợt tiếp theo vào. Bố trí lực lượng phục vụ xét nghiệm, Bệnh viện đã cử 12 người chia thành nhiều kíp, mỗi kíp từ 4 - 6 người. Các kíp thay nhau lấy mẫu xét nghiệm theo ca.

Kỹ thuật viên trưởng Phan Thanh Bình, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình chia sẻ: Trong các trường hợp đến lấy mẫu xét nghiệm những ngày gần đây có nhiều người là công nhân, người thân của công nhân tại các khu công nghiệp. Nguy cơ lây nhiễm khi thực hiện lấy mẫu là rất lớn. Do đó, trong quá trình thực hiện lấy mẫu, cán bộ, nhân viên y tế

phải bảo đảm các yêu cầu về phòng hộ. Thực tế, tại Bệnh viện đã lấy mẫu, phát hiện kịp thời các trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 (sau đó đã chuyển môn Bệnh viện cho biết: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, Bệnh viện đã thực hiện phân luồng ngay từ cổng. Trong khu vực xét nghiệm cũng phân chia theo 2 khu vực (khu vực nguy cơ cao và khu vực nguy cơ thấp). Cụ thể, khu vực nguy cơ cao là những người đến làm xét nghiệm tự nguyện có biểu hiện lâm sàng, có yếu tố dịch tễ...; khu vực nguy cơ thấp gồm bệnh nhân điều trị nội trú, người đến khám bệnh. Trong khu vực lấy mẫu sẽ lấy mẫu tới đa 5 người/dợt. Sau khi lấy mẫu xong mỗi tiếp tục cho những người ở đợt tiếp theo vào. Bố trí lực lượng phục vụ xét nghiệm, Bệnh viện đã cử 12 người chia thành nhiều kíp, mỗi kíp từ 4 - 6 người. Các kíp thay nhau lấy mẫu xét nghiệm theo ca.

Trên địa bàn tỉnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm Covid-19 được phát hiện tăng cao, dịch xuất hiện ở trong cộng đồng, doanh nghiệp... Chủ động phòng, chống dịch, nhiều người đã đến các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm sàng lọc. Chị Phạm Thị Liên, xã Vũ An (Kiến Xương) cho biết: Làm việc ở công ty, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người không biết mình bị lây nhiễm chưa nên tôi đã chủ động đi xét nghiệm. Nếu không may bị nhiễm sẽ đi cách ly kịp thời, tránh ảnh hưởng đến nhiều người. Khi đến xét nghiệm, đã phân mọi người tuân thủ các quy định của đơn vị y tế song vẫn có người nóng vội, muốn xét nghiệm nhanh nên chưa thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo đảm khoảng cách.

Theo ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế: Từ tháng 7/2021, Sở Y tế có hướng dẫn tạm thời hoạt động test nhanh SARS-CoV-2 và quy trình xử lý khi có ca dương tính với test nhanh gửi các đơn vị y tế, trong đó yêu cầu các đơn vị bảo đảm khu vực lấy mẫu xét nghiệm phải được bố trí ở khu vực thoáng, tránh môi trường kín; chuẩn bị dự phòng nhân lực và các khu vực khác khi khu vực làm xét nghiệm ban đầu có người dương tính với SARS-CoV-2; thực hiện đúng các quy trình hoạt động lấy mẫu và quy trình xử lý khi có trường hợp test nhanh dương tính... Nhân viên y tế phải bảo đảm nguyên tắc an toàn cho bản thân và người lấy mẫu; người dân khi đến lấy mẫu cần tuân thủ nghiêm các quy định nơi lấy mẫu để ra.

Hiện nay, ngoài việc đến lấy mẫu xét nghiệm tại các cơ sở y tế, nhiều người dân còn chủ động mua bộ kit test nhanh về tự xét nghiệm. Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm: Chúng tôi khuyến cáo người dân khi mua bộ kit test nhanh phải mua ở các cơ sở uy tín, lựa chọn sản phẩm bảo đảm chất lượng, có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng... Khi test phải thực hiện đúng kỹ thuật theo hướng dẫn; tránh trường hợp đã bị nhiễm nhưng test không đúng kỹ thuật dẫn đến kết quả sai, từ đó có tâm lý chủ quan và nhiều hệ lụy khác.

HOANG LANH

Ông Nguyễn Chí Thân, Bí thư Đảng ủy xã An Tràng (Quỳnh Phụ)



Trên địa bàn xã hiện có 5 nhà thờ thuộc 2 giáo xứ, đồng bào giáo dân chiếm khoảng 40% dân số toàn xã. Ngoài ra xã còn có 4 đình, chùa với số lượng tín đồ Phật tử khá đông. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xã đã chỉ đạo các cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; các tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên tới kiểm tra. Nhìn chung, các cơ sở tôn giáo đều chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch; người dân hạn chế đến các cơ sở tôn giáo; số lượng người đến lễ tại các nhà thờ dịp cuối tuần vừa qua giảm rất nhiều, chủ yếu mọi người cầu nguyện tại nhà.

Giáo dân Trần Ngọc Thanh, Giáo xứ Kim Danh, xã Nam Hải (Tiền Hải)



Bà con trong Giáo xứ luôn nêu cao tinh thần phòng, chống dịch, khi vào nhà thờ cầu nguyện đều chủ động đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn. Để tránh tập trung đông người, nhà thờ tổ chức 2 buổi thánh lễ vào thứ bảy và chủ nhật, nếu ai tham gia thánh lễ vào thứ bảy thì chủ nhật không tham gia nữa. Nhà thờ cũng thông báo giáo dân được phép không đi dự lễ và cầu nguyện tại nhà. Vì vậy, số lượng người tham gia thánh lễ vào dịp cuối tuần giảm khá nhiều.

ĐÀO QUYN

Lá chắn ngăn Covid-19 xâm nhập địa bàn

Để hạn chế dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, cách ly phù hợp, không để lây lan ra cộng đồng; đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân trong thôn bình tĩnh, tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Ông Phạm Công Thập, tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng thôn Hà Lý cho biết: Các thành viên trong tổ đã nhanh chóng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương truy vết, thống kê, lập danh sách, hướng dẫn các trường hợp có liên quan khai báo y tế. Tuy vất vả nhưng chúng tôi thấy rất vui và tự hào về công việc mình đang làm. ít nhiều chúng tôi cũng đã góp sức cùng với địa phương kiểm soát tình hình dịch bệnh để tránh lây nhiễm trong cộng đồng, bảo đảm an toàn sức khỏe cho bà con.

Ông Nguyễn Văn Tiết, thôn Hà Lý cho biết: Các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng rất nhiệt

hợp truy vết F1, F2 liên quan đến ca bệnh để có biện pháp cách ly phù hợp, không để lây lan ra cộng đồng; đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân trong thôn bình tĩnh, tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Ông Phạm Công Thập, tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng thôn Hà Lý cho biết: Các thành viên trong tổ đã nhanh chóng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương truy vết, thống kê, lập danh sách, hướng dẫn các trường hợp có liên quan khai báo y tế. Tuy vất vả nhưng chúng tôi thấy rất vui và tự hào về công việc mình đang làm. ít nhiều chúng tôi cũng đã góp sức cùng với địa phương kiểm soát tình hình dịch bệnh để tránh lây nhiễm trong cộng đồng, bảo đảm an toàn sức khỏe cho bà con.

Ông Nguyễn Văn Tiết, thôn Hà Lý cho biết: Các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng rất nhiệt



Các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng thôn Hà Lý, xã Hùng Dũng (Hưng Hà) tham gia trực chốt tại khu vực phong tỏa.

khai báo y tế, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch; hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc truy vết các trường hợp liên quan đến người mắc Covid-19. Ông Đào Xuân Biện, tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng thôn Tịnh Xuyên

cho biết: Hiện nay, chúng tôi phân công 12 thành viên chia làm 6 ca trực tại chốt có các hộ dân đang thực hiện cách ly tại nhà. Các thành viên còn lại thường xuyên đi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,

chống dịch; nắm bắt tình hình di biến động dân cư để phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết những trường hợp có nguy cơ.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Y tế, Phó Trưởng

ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hưng Hà cho biết: Hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng ở các xã, thị trấn rất hiệu quả và cần thiết vì đa phần các thành viên nắm chắc địa bàn, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc không mệt mỏi, có uy tín, luôn tích cực với công việc. Các tổ đã phát huy tốt vai trò của mình, trở thành "cánh tay nối dài" của ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức tập huấn cho thành viên về công tác phòng, chống dịch. Từ ngày 28/10 đến nay, toàn huyện có 223 trường hợp đang cách ly tại 2 khu cách ly tập trung của huyện; 1.697 trường hợp cách ly tại nhà; toàn huyện có 1.126 công nhân làm việc tại huyện Vũ Thư đều có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2.

Khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp thì việc phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng sẽ góp phần quan trọng củng cố địa phương, các lực lượng chức năng kiểm soát kịp thời và sớm đẩy lùi dịch bệnh.

THANH THỤY